

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0417/ ๑:๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๑๑ มกราคม 2548

เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ ว 14 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย ว่าจะต้องเป็นการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ มิใช่กรณีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพหรือการป้องกันโรค โดยให้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจำเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการแพทย์แผนไทย (ในรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) เพื่อประกอบการเบิกจ่าย นั้น

เนื่องจากผู้มีสิทธิและส่วนราชการบางแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ในกรณีนี้ที่สถานพยาบาลบางแห่งไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันประจำในสถานพยาบาล จึงไม่สามารถนำไปรับรองแพทย์มาประกอบการเบิกจ่ายได้ กรณีดังกล่าวจะสามารถให้แพทย์ผู้ทำการรักษาด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ ได้หรือไม่

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยที่นำมาเบิกจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ จะต้องเป็นกรณีเพื่อการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยให้มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าจำเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยแพทย์แผนไทย โดยจะต้องมีหลักฐานประกอบการรักษา ดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ

2. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ

3. ใบรับรองการรักษา หรือใบความเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคคลผู้ได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539

4. หากใช้หลักฐานตามข้อ 3 จะต้องแนบสำเนาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลดังกล่าวสามารถกระทำการประกอบโรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

โทร 0 2273 9561